

ตอนที่ 6: จากทัศน์ไขโควิดแตก

การปลดการจากโควิด ทำให้เราทั้งหลายรู้สึกดีหลายอย่าง สมัยใหม่เรียกว่า “รู้สึกฟิน” ก่อนนี้เรียกว่า “รู้สึกเปรม” ฝรั่งเศสเรียกว่า “Euphoria” กิ่งตื้นกิ่งผืนดี มันเป็นการผสมผสานจากการหลุดพ้นจากความกดดัน หวาดระแวง ความรู้สึกเสี่ยง ไปสู่ความเป็นอิสระ จากความเหงาแยกตัวกลับสู่สังคมที่โหยหา

ในทางการเมือง เรารู้สึกภาคภูมิใจในความสามารถของคนไทยที่ร่วมมือร่วมใจ อุดหนุนทำตามคำแนะนำรัฐบาล จนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เรารู้สึกพอใจกับระบบสาธารณสุขไทยที่มีผลงานการควบคุมโรค ทำให้โควิดไม่แพร่กระจาย ไม่มีผู้ป่วยหนักล้นโรงพยาบาล เมื่อเทียบกับประเทศที่รวยกว่าเราทั้งในเอเชียและตะวันตก

เราไม่ใช่เก่งอย่างเดียว เราเฮงด้วย ที่อยู่ในจุดทางภูมิศาสตร์ที่ดีของกลุ่มอาเซียนตอนเหนือ ซึ่งโควิดสร้างบ้านที่ไทยไม่สำเร็จ ดูอย่างเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เขาฟินๆ เหมือนกัน โดยเฉพาะกัมพูชา เขามั่นใจแต่ไหนแต่ไรแล้วว่า จะรอดจากโควิด ตั้งแต่ยอมให้เรือสำราญนานาชาติที่ติดเชื้อโควิดขึ้นฝั่งในประเทศของตนได้ และล่าสุดบอกว่าให้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศได้ หากเป็นอะไรจะดูแลออกค่ารักษาโควิดให้ด้วย

“เราไม่ใช่เก่งอย่างเดียว เราเฮงด้วย ไขโควิดของเราที่เฝ้าทะนุถนอม จะแตกเมื่อไหร่ ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อม”



ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(นักวิจัยแกนนำ สวทช. ประจำปี 2553)

ตอนนี้เข้าหน้าฝนแล้ว ถ้ามว่าฝนตกจะช่วยลดโควิดใหม่ คำตอบจากอินเดียและบังคลาเทศบอกว่าไม่เลย จำนวนโควิดในอินเดียกำลังมาแรง เชื้อจากบังคลาเทศมุดข้ามพรมแดนเข้ามาในเมียนมาร์อย่างผิดกฎหมาย เราหวังว่าเชื้อคงไม่ซึมผ่านเมียนมาร์และมุดผ่านเข้ามาในไทย

ในอเมริกา ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์เคยหวังว่าฤดูร้อนจะช่วยทำให้การแพร่เชื่อน้อยลง ซึ่งก็ไม่จริงอีกเหมือนกัน เพราะนอกจากอากาศจะเริ่มร้อนแล้ว อุณหภูมิทางการเมือง สීමิวกัร็อนแรงกว่า ประชาชนออกมาเดินขบวนชุมนุมทำให้เกิดการแพร่เชื้อ แต่ในเขตชนบท

ของอเมริกา ซึ่งไม่มีการชุมนุมก็มีโควิดมากขึ้น ในอเมริกาได้โควิดก็ระบาดจนรัฐบาลบอกว่า ไม่ต้องนับจำนวนคนป่วยคนตายแล้ว เสียเวลา เปล่า

สรุปแล้วโควิดของทั้งโลกรอบแรกยังคงอยู่ ยังไม่จบรอบแรกเลยนะครั้บ

เราฟังรายงานจาก ศบค. อย่างต่อเนื่องว่าเรา ไม่มีผู้ป่วยติดเชื่อในประเทศเลย เหมือนเรากำลัง มีไข้โควิด

ไข้โควิดของเราที่เฝ้าทะนุถนอมมาได้หลายๆ วัน จะแตกใหม่ จะแตกเมื่อไหร่ แตกแล้วเราต้อง กลับไปปิดประเทศอีกไหม แต่ก็คงจะแตกแน่ๆ ด้วยเหตุผลง่ายๆ ที่พอจะเดาได้ คือ เราจะมี พฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้น หลังจากอันมานาน

ตามประสบการณ์ของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ความเสี่ยงสำคัญมากที่จะทำให้ไข้โควิดแตก หลังจากที่ควบคุมโรคได้สำเร็จ คือ กิจกรรม กลางคืน เราจึงต้องช่วยกันระวังให้จงหนัก แล้วไข้โควิดของเราจะแตกแบบระเบิดหรือ เปล่า ตามสถิติแล้วคำตอบ คือ น่าจะใช้ครั้บ ทั้งในเมืองปลาติบและเมืองโฮสมก็เป็นเช่นนั้น เนื่องจากผู้ติดเชื่อที่ใช้ชีวิตแบบ “เที่ยวเที่ยวไป ทุกที่” จึงทำให้แพร่เชื่อได้มาก

ณ ตอนนี้เป็นช่วงการระบาดของโควิด เรายังไม่เปิดประเทศ หวังว่าเชื่อยังไม่ได้เข้ามา จึงช่วงนี้เป็นโอกาสทองที่จะต้องจัดระบบ เตรียมสถานบริการของเราให้ปลอดภัย เมื่อ เปิดประเทศและเชื่อเข้ามาแล้ว การแพร่จะได้ ไม่รุนแรงมาก เราจะได้ไม่ต้องเคอร์ฟิวกันอีกรอบ